



## นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัทในการรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล รวมถึงข้อตกลงร่วมและ/หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน ขยะและของเสีย มลพิษและวัตถุอันตราย ซึ่งสะท้อนถึงเจตนาธรรมาและมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านในทุกกระบวนการ และเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

### ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ มีผลครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีส่วนได้เสียและควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัทนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกัน

## นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

### การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบนโยบาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พิจารณานุมัติและทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน ขยะและของเสีย มลพิษและวัตถุอันตราย และดูแลให้มีการบูรณาการนโยบายเข้ากับแนวทางดำเนินธุรกิจ ตลอดจนให้มีการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน รวมทั้งให้มีการปรับปรุงมาตรการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของบริษัททำหน้าที่กำหนดมาตรการ และวิธีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีตัวแทนผู้รับผิดชอบในการจัดการ กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	รหัสเอกสาร: COMSEC-CG-Policy-05
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (29 กุมภาพันธ์ 2567)	หน้าที่: 2 จาก 3



### **การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีการติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

### **การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนโอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### **การกำหนดแผนและเป้าหมายของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม**

บริษัทจะกำหนดแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท จัดให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนและเป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

### **การสร้างความตระหนักรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

### **การฝึกอบรมพนักงาน**

บริษัทจะจัดให้มีโครงการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ธงชัย ล่ำซำ)

ประธานกรรมการ

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	รหัสเอกสาร: COMSEC-CG-Policy-05
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (29 กุมภาพันธ์ 2567)	หน้าที่: 3 จาก 3